

ผวจ.จันทบุรีไม่จังหวัด สอบนายทุนตัดไม้ ก่อสร้างหมู่บ้านฝึ

ผู้ตรวจราชการ ลงพื้นที่หมู่บ้านฝึดูกับ
ตา คุณสังเอาผิตชั้นเต็ดชขาด ผอ.โครงการ
ชลประทานชัยภูมิ ♦ อ่านต่อหน้า 15

‘หมู่บ้านฝึ’ □ **ค่อจากหน้า 1**
แจ้งความเอาผิดซ้ำ ๆ จะเล่นงานจากเขาไปหา
หนัก เดือนขวานบ้านอย่าหลงเชื่อผิด ๆ **ขณะที่**
พ่อเมืองจันทบุรีไม่จังหวัด เร่งตรวจสอบนายทุน
ตัดไม้มาสร้างบ้าน หากรู้เป็นใครประธาณ คร.
บุกเข้าจับทันที ด้านผู้การตำรวจจังหวัดตั้ง
พนักงานสอบสวน 5 ชุดเพื่อรับคดีนี้โดยเฉพาะ
พร้อมสั่งสืบหาข่าวทางลับใครเป็นนายทุนหรือ
ตัวการ ให้ดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 7 มี.ย. คร.
จุมพล สงวนสิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่เข้าตรวจ
สอบหมู่บ้านฝึกว่า 600 ไร่ใน อ.ชัยภูมิ ที่หวัง
จะเรียกเงินชดเชยการสร้างเขื่อนโป่งขุนเพชร
และเขื่อนขางนาดี โดย คร.จุมพลเปิดเผยว่า
รัฐบาลพยายามที่จะเร่งเดินหน้าแผนบริหาร
จัดการน้ำทั่วประเทศ ผ่านการจัดสรรงบ กอบ.
มูลค่ากว่า 3.5 แสนล้านบาท ให้เสร็จสิ้นโดย
เร็วในทุกพื้นที่ แต่พบที่ อ.ชัยภูมิ เกิดปัญหา
หมู่บ้านฝึ จากการลงพื้นที่ค้นพบว่ามีการกระ
ทำที่มีเจตนาแอบแฝง เพื่อที่จะเข้ามามีส่วน
ขึ้นใหม่ในเขตโครงการน้ำท่วม ที่จะต้องสร้าง
เขื่อนขึ้นทั้งที่เขื่อนโป่งขุนเพชร และเขื่อน
ขางนาดี จำนวนมากกว่า 648 ไร่ **เรื่องนี้อย่า**
มีกลุ่มชาวบ้านที่พากันเข้าใจผิดจำนวนมาก ที่
คิดว่ามาสร้างบ้านฝึขึ้นใหม่ โดยลงทุนไม่ทัน
บาท เพื่อหวังเงินชดเชยหลังละ 1 ล้านบาท
ขึ้นไปนั้น ถือว่าเป็นการคิดเงินใจอย่างนี้
ทางรัฐบาลคงจะจ่ายให้ไม่ได้ ออกให้เลิก
พฤติกรรมเช่นนี้ลงเสียดีกว่า หากยังไม่ฟังจะ
มอบหมายให้ทางจังหวัดชัยภูมิเฝ้าตรวจการพวง
กฎหมายเข้ามาดำเนินการโดยด่วน

ด้านนายมนชัย ศิวศิริวรี ผอ.โครงการ
ชลประทานชัยภูมิกล่าวว่า กรณีที่กรมชล
ประทานได้มอบหมายให้คนพร้อมด้วยนาย
ประคิษฐ์ กลิมจิตร์ ผอ.สำนักงานก่อสร้างที่ 13

กรมชลประทาน เข้าแจ้งความกับพนักงาน
สอบสวนใน อ.บ้านเขว้า, อ.หนองบัวระเหว
และ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ นั้นเบื้องต้นคน
ได้รู้คเข้าแจ้งความความระเบียบของกรมชล

ประทานคือในเบื้องต้นต้องแจ้งความตาม
มาตรา 4 ตาม พ.ร.บ.ทางน้ำก่อนในเบื้องต้น
เพราะความระเบียบของกรมชลประทานจะต้อง
ทำการแจ้งความ เพื่อดำเนินตามมาตรการจาก
เขาไปหาหนัก และยังเป็นกรแจ้งเตือนให้
ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ได้ทราบ และเป็นการ
เตรียมการที่จะแยกรราษฎรที่ถูกหลอกและชาว
บ้านในพื้นที่จริง ๆ ที่หลงผิดออกจากกลุ่ม
นายทุน มาทำความเข้าใจกับโครงการตั้ง
กล่าว เมื่อทำการแจ้งความเสร็จจะส่งค่อให้
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้เร่งลงไปทำการสืบสวน
สอบสวนหาข่าว ว่าใครคือชาวบ้านและใครคือ
นายทุน คนค้างถิ่น ที่มีพฤติกรรมเข้าข่ายมี
เจตนาแอบแฝงฉ้อฉลพากันเข้ามาก่อสร้างบ้าน
จุดสระน้ำและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ เพื่อหวังเงิน
ค่าชดเชย

ขณะที่นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผวจ.ชัยภูมิ
กล่าวว่าขณะนี้เรารู้ขนาดความเสียหายของ
โครงการนี้แล้ว โดยเฉพาะนายเอาเถอทำไมไม่
รู้เรื่องอะไรเลย คับนายเอาเถอไม่รู้ได้อย่างไรว่า
ใครมาสร้างหมู่บ้านฝึในพื้นที่ และยังไม่มีรายงาน
ให้ทราบอีก ในเบื้องต้น ขณะนี้ได้รับรายงาน
พบว่ามีการก่อสร้างหมู่บ้านฝึจำนวน 648 หลัง
แต่ขณะนี้คนได้ให้เจ้าหน้าที่ไปนับใหม่เพราะ
ยังเหลือบ้านเรือนที่ก่อสร้างอยู่ตามป่า ในหัวไร่
ปลานอกอีกจำนวนมาก ถ้าสุดท้ายได้มอบหมายให้
ป่าไม้จังหวัดชัยภูมิ ได้ลงไปตรวจสอบหาหลักฐาน
การได้มาของไม้เถื่อนที่นายทุนนำมา
ก่อสร้างบ้านพักในหมู่บ้านฝึว่ามีหลักฐานการ
ได้มาอย่างไร ถ้าพบมีความผิดก็จะเร่งดำเนิน
คดีโดยด่วนค่อไป นอกนั้นยังได้มอบหมาย
ให้ตำรวจได้ลงสืบสวนสอบสวนหาหลักฐาน

ต่าง ๆ เพื่อดำเนินคดีกับนายทุนชาวบ้านที่มี
เจตนาก่อสร้างบ้านฝึเพื่อหวังฉ้อฉลเงินรัฐบาล
โดยตำรวจต้องลงพื้นที่ตรวจสอบสืบสวนหา
ข่าว เมื่อตรวจสอบพบว่าพัวพันถึงใครก็ให้
ดำเนินคดีหมดอย่างเด็ดขาดโดยด่วน

ด้าน พล.ต.ต.พินิต มณีรัตน์ ผบก.
ภ.จว.ชัยภูมิกล่าวว่า ขณะนี้ได้รับการสั่งการ
จากผู้บัญชาการภ.จว. ให้เร่งดำเนินการสืบสวน
ดำเนินคดีพร้อมกำชับให้ทำงานกันอย่างตรงไป
ตรงมาและคำนึงถึงชาวบ้านผู้เดือดร้อนจริง ๆ
และขณะนี้ได้ตั้งชุดพนักงานสอบสวนทำ
สำนวนชุดเฉพาะกิจไว้แล้วจำนวน 5 ชุด
นอกจากนี้ยังจัดชุดสืบสวนหาข่าวอีก 5 ชุด
ลงพื้นที่สืบสวนในทางลับเมื่อสอบสวนทราบ
ว่าใครเป็นตัวการมีใครเกี่ยวข้องบ้างไม่ว่าจะเป็น
นายทุนหรือข้าราชการที่มีส่วนร่วมให้ดำเนิน
คดีทั้งทางอาญาและวินัยอย่างเด็ดขาดค่อไป.